
 

Stjórnarfundur 8. apríl í Hafnarstræti  

kl 16:00 

 

Mætt: Anna Eyjólfs, Hlynur Helgason, Pétur Thomsen, Þóra Karldsóttir, Soffía 

Sæmundsdóttir og Elísabet Stefánsdóttir  

Gestir: Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, Ólöf Kristín Sigurðardóttir, Sigrún Inga Hrólfsdóttir 

 

Lísa Björg Attensperger ritar. Fundarstjóri er Hlynur Helgason 

 

1. Kynning á samkeppni um listavek í opinberu rými - Listasafn Reykjavíkur  

Þróun á reitum hjá Reykjavíkurborg - verklagsreglur hafa verið samþykktar hjá 

borgarráði. Núverandi verkefni og samkeppnisdrög kynnt fyrir stjórn.  

Grensásvegur - 1 tilnefning í dómnefnd frá SÍM  

Héðinsreitur - 1tilnefning i valnefnd og 1 dómnefnd frá SÍM  

Í heildina hátt  i 40 verkefni um list i opinberu rymi  

Aðkoma SÍM: Stjórn samþykki keppnislýsingu og tilnefni i nefndir  

 

2. Græn áform SÍM (bréf, Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar) 

Fundur á Korpúlfsstöðum - fylgja grænni stefnu  

Fyrsta skref: Sorp og endurvinnsla í vinnustofuhúsum og húsnæði SÍM  

Fundað með fagfélögunum og áform kynnt  

Stjórn samþykkir að ráðast í þetta verkefni  

 

3. IAA (bréf, Áskorun á söfn og listastofnanir) 

SÍM sendir frá sér tilkynningu. 

 

4. Samnorrænt starf myndlistarmanna 

Samstarfsfundur / ráðstefna áætluð næsta vor 2025 - undirbúningsfundur á netinu  

160 ára afmæli Artists’ Association of Finland - Hlynur Helgason fer fyrir hönd SÍM   

 

5. Ferðalag erlendis  

Sækja styrk fyrir ferðalag stjórnar / starfsfólks SÍM erlendis (Mobility Funding - Nordic 

Culture Point). Áfangastaðir: Grænland, Litháen. Skrifstofa SÍM athugar málið 

 

6. Hlöðuloftið  viðurkennt sýningarrými 

Til skoðunar hvernig Hlöðuloft verði viðurkennt sýningarrými. Þörf á skýrri 

sýningarstefnu/ sýningarnefnd. Innan framtíðaráforma um Korpúlfsstaði - Listamiðstöð. 



 

7. Skólaheimsóknir 

Húsaskóli - nemendaheimsókn á Korpúlfsstöðum 18. april 

Borgarholtsskóli - nemendaverkefni á TORG listamessu 2024  

 

8. Kynningarátak á vegum starfsmanna SÍM 

Í mars var farið í heimsokn í Listasafn Reykjanesbæjar og Gerðarsafn og kynnt á 

samfélagsmiðlum. Næst stefnt að því að fara í Listasafn Árnesinga og Skyr Factory, 

Selfossi.  

 

9. Önnur mál 

Starfsmannamál 

Formaður = framkvæmdastjóri. Stjórn ákveði vinnuframlag formanns og reikni 

laun út frá því. Lagt til að formanni verði greidd biðlaun - málið tekið fyrir á næsta 

stjórnarfundi.  

 

Aðalfundur 

 Framboð í stjórn - alls 11 framboð í stjórn og 2 til formanns 

Aðalfundarboð sent út fimmtudaginn 11. apríl, kynnt um framboð og tillögur um 

nýjar inntökureglur.  

 

Vísindaferð 

Vegna Feneyja tekst ekki að halda vísindaferð fyrir útskriftarnemendur í LHÍ að 

þessu inni. Grafíkfélagið mun taka á móti nemendum í næstu viku. Stefnt að 

vísindaferð í haust.  

 

Fundi slitið kl. 18:16 


